

Đệ tá Quyên là người đã nhìn thấy sự quan trọng trong việc bố trí lãnh hải Việt Nam bằng chính những người tiên tiến của Việt Nam.



Hào Tán Quyên Tán Lành Hải Quân

“Vài hàng về HQ Đệ Tá Hào Tán Quyên.

Đệ tá Quyên gốc người Hu, sinh năm 1927 tại Đà Nẵng, xuất thân Khóa 1 Sĩ Quan Hải Quân (SQHQ) Nha Trang. Khóa này có 6 sĩ quan ngành Chạy Huy và 3 sĩ quan ngành Công Khí. Người đi đầu khi ra trường ngành Chạy Huy là ông Trần Văn Chấn. Người đi sau sáu là ông Hào Tán Quyên. Nhờ tốt nghiệp cùng khóa, trước khi theo học Khóa 1 SQHQ Nha Trang, ông Quyên cũng đã theo học ngành Hàng Hải. Tốt nghiệp 6 sĩ quan ngành Chạy Huy khóa này, đầu tiên luân chuyển nhau làm Tán Lành Hải Quân tại khi người Pháp trao quyền chủ huy cho sĩ quan Việt Nam vào ngày 20 tháng 8 năm 1955, cho đến khi Hạm Đệ Việt Nam Công Hoà làm đảo lộn trên Biển Đông, hải 12 giờ trưa ngày 7 tháng 5 năm 1975. Ông Quyên là vị Tán Lành thứ ba, từ ngày 6 tháng 8 năm 1959, đến ngày 1 tháng 11 năm 1963, là ngày ông bị sát. Đệ tá Lê

Tác Giả: Saigon Echo sờu tờm
Thứ Hai, 27 Tháng 9 Năm 2010 05:39

Quang Mờ là vờ Tờ Lờnh đờu tiên. Kờ đờn là Trung Tá Trờn Vờn Chờn nờ nhiờm kờ đờu. Trờn cờ khi đờn cờ chờ đờnh làm Tờ Lờnh, ông Quyờn làm Tham Mờu Trờn ng Hời Quân cho ông Chờn.

Trong chờc vờ Tờ Lờnh Hời Quân, ông Quyờn đã chờng tờ là ngời có khờ năng và tuyờt đời trung thành vờ Tờng Thờng Ngô Đờnh Diờm. Đờng thờ ông cũng là ngời có nhiờt tâm và viờn kiờn sờc bẻn trong viờc xây đờng Hời Quân.

Trong lờn đờo chánh ngày 11 tháng 11 năm 1960, do Đời Tá Nguyờn Chánh Thi cờm đờu, Đời Tá Quyờn là ngời đã đờch thân đờm 2 đời đời cờ a Tiờu Đờàn 2 Thờy Quân Lờc Chiờn (TQLC) vào dinh Đờc Lờp, hờp sờc cùng vờ i lờc lờng phòng thờ trong dinh, ngăn chờn đờn cờ phe đờo chánh. Đó là mờt chiờn công rờt cờ thờ cờ a ông Quyờn vờ i Tờng Thờng Diờm. (Hai đời đời trờn cờ cờ a tiờu đờàn này đã do Đời Úy Nguyờn Kiờn Hùng, Tiờu Đờàn Trờn ng đờn đời theo phe đờo chánh. Vì khờng đờ xe, nên mời còn 2 đời đời đời xe đờ trời Cờu Long. Lúc đờy Đời Tá Quyờn leo qua cờu Avalanche đờu đờng 2 đời đời còn lời này vào dinh chờng lời phe đờo chánh).

Và ngày 27 tháng 2 năm 1962, phi công Nguyờn Vờn Cờ và Phờm Phứ Quờc dùng máy bay oanh tờc đờnh Đờc Lờp, chính các chiờn hờm Hời Quân, do ông Quyờn làm Tờ Lờnh, đã bẻn lên, đờn bay đờn kín vùng trời, bẻo vờ an toàn dinh Tờng Thờng. Mờt máy bay đã bẻ Hời Quân bẻn hờ.

Trong viờc xây đờng Hời Quân, ngay tờ ngày cuờc chiờn bẻt phỏt, năm 1960, Đời Tá Quyờn là ngời đã nhìn thờy sờ quan trờng trong viờc bẻo vờ lờnh hời Viờt Nam bẻng chính nhờng phờng tiờn đờn giờn cờ a Viờt Nam. Ông là ngời đã có sáng kiờn thành lờp Lờc Lờng Hời Thuyờn, dùng nhờng ghe xuờng chúng ta có thờ đờng lờy đờn cờ và tuyờn đờng nhờng dân chài đờ a phờng, trờ trờn vờ i ngờ dân đờ phỏt giỏc và ngăn chờn tờ trong trờng nờn cờ sờ xâm nhờp ngời và vũ khí tờ Bẻc vào Nam bẻng đờn ng biờn. Các đờn vờ Hời Thuyờn, sau đờn cờ biờn cờ i thành các Duyên Đờàn, đã chờng tờ rờt hờu hiờu, tờ o đờn cờ nhiờu chiờn công trong viờc đời đờu vờ i nhờng ghe tàu xâm nhờp tờ Bẻc vào Nam. (Xin xem thờm bài phờng vờn Đời Tá Nguyờn Vờn Thờng vờ Lờc Lờng Hời Thuyờn).

Cái chỏt cờ a Đời Tá Quyờn.

Năm 1963, Miờn Nam mời lúc mời có nhờng khó khỏn. Ngoài thì Cờng sờn mờ rờng nhờng trờn đỏnh. Ngời Mờ vì nhiờu lý do khờng muờn đờng hờ chính quyờn cờ a Tờng Thờng Diờm nờ a.

Tác Giả: Saigon Echo số 10
Thứ Hai, 27 Tháng 9 Năm 2010 05:39

Trong thì có những mâu thuẫn đối lập, tôn giáo, do đó quân đội cũng có nhu cầu phân hoá. Ông Thiệu Diệm còn tin tưởng vào một số rất ít đơn vị trung thành với ông, như Tiểu đoàn Huân Văn Cao, Tiểu đoàn Vùng 4 Chiến Thuật; Địch Tá Lê Quang Tung, Tiểu đoàn Lạc Long Quân Địch Biệt; và Hời quân Địch Tá Hồ Tấn Quyền, Tiểu đoàn Hời Quân. Vì thế trước khi khởi sự, cấp chỉ huy đảo chánh phải làm sao hóa giải được những trở ngại nói trên. Để làm việc này trong Hời Quân, cấp chỉ huy đảo chánh, đứng đầu là Trung tá Nguyễn Văn Minh, đã “xây dựng” (móc nối) với bên ngoài là HQ Trung Tá Chung Tấn Cang, Chỉ Huy Trưởng Tiểu đoàn Giang Lạc; HQ Tiểu tá Khổng Hữu Bá, Chỉ Huy Trưởng Tiểu đoàn Duyên Lạc; HQ Tiểu tá Trần Ngọc Lạc, Chỉ Huy Trưởng Tiểu đoàn Vùng III Sông Ngòi; và một sĩ quan gốc Thủy Quân Lục Chiến, Địch Úy Nguyễn Kim Hoàng Giang, Chỉ Huy Trưởng Tiểu đoàn Đoàn 24 Xung Phong, kiêm Chỉ Huy Trưởng Tiểu đoàn Giang Võn. Riêng với ông Trần Ngọc Lạc, xuất thân khóa 2 sĩ quan Nha Trang, với nhiệm vụ thi gian hoạt động trong sông và khét tiếng là một tay hiêu sát.

Thi Hành.

Công tác này diễn tiến như sau:

Trước hết là trung hoà các nguyên tử có thể làm trở ngại việc đảo chánh trong Hời Quân. Do sự chỉ định của cấp chỉ huy đảo chánh, Tiểu tá Trần Ngọc Lạc và Địch Úy Nguyễn Kim Hoàng Giang, hai nguyên tử phải làm sao lo liệu trước cho được sự hiên diện của Địch Tá Quyền trong vai trò Tiểu đoàn Hời Quân, ưu tiên là bắt giữ ông Quyền đem nộp cho họ. Ông Giang nhờ lời của ông Lạc nói rằng:

-“Ông Quyền trung thành với ông Diệm lắm, không cách nào thuyết phục ông ta theo phe cách mạng được đâu, mà có khi còn nguy cho tính mạng và đời của ông. Ông Lạc được ông Minh (Địch Nguyễn Văn Minh) cho biệt là giữa Ông Thiệu Diệm và ông Quyền có một kế hoạch đi trên bí mật bằng tàu Hời Quân khi có biệt, lánh nạn khi có đảo chánh. Chi tiết thế nào thì không được biệt, chỉ nghe ông Lạc nói thôi”.

Để thi hành công tác này, khoảng 10 giờ sáng hôm 1 tháng 11 năm 1963, buổi sáng được nghỉ ngơi, ông Quyền đang đánh tennis với ông Thăng (xin xem thêm bài phỏng vấn Phó Địch Địch Cao Thăng), thì ông Lạc đến nắm tay ông Quyền rất lâu, mời đi Thủ Đức ăn trưa, lý do hôm nay là ngày sinh nhật thứ 36 của ông Quyền. Ông Quyền không muốn đi, vì “buổi trưa còn phải lên Bộ Tiểu đoàn Tham Mưu họp”. Sau ông Lạc nắm tay mãi, ông Quyền vào nhà thay quần áo, lái xe Citroen đến đi. Ông Quyền cầm tay lái. Ông Lạc ngồi ghế trên, ông Giang ngồi ghế sau. Khi đi xa về Biên Hoà rẽ vào đường đi Thủ Đức, xe nghiêng, ông Lạc ngã vào ông Quyền, cũng là lúc

Tác Giả: Saigon Echo s u t m
Thứ Hai, 27 Tháng 9 Năm 2010 05:39

ông L c rút dao găm ra đâm ông Quy n. Ông Quy n nhanh tay đỡ và dùng đũa c dao găm, đâm vào tay ông L c. Máu bắn tung toé. Hai người v t nhau, xe i xu ng l đ ng. Trong phút nguy nan đó, ông Giang ng i gh sau ch m lên dí súng vào vai ph i ông Quy n, n súng, “đâu m t hai phát gì đó”. Ông Quy n buông l i con dao dính đ y máu xu ng tr c m t, g c ngã trên bánh lái. S vi c x y ra trong ch p m t, t nhiên nh m t ph n x , không suy nghĩ, ông Giang đ ng b t đ ng, kinh hoàng. V a lúc y, m t chi c xe dân s do tài x c a ông L c ch y sau, tr t i. Ông L c và anh tài x bê xác ông Quy n b vào thùng xe dân s này. C ba lên xe này ch y v Sài Gòn.”

Chi m B T Lữ Nh H i Quân.

Ông L c và ông Giang c p t c tr l i Sài Gòn, thay qu n áo tác chi n H i Quân, có m t t i ngã ba B ch Đ ng-Nguy n Hu , lúc 1 gi tr a, đ đón 2 đ i đ i khoá sinh t Trung Tâm Hu n Luy n Quang Trung lên, do Đ i Tá Đ Ki n Nhi u đích thân trao la.i. Đúng nh đ trù, ông L c và ông Giang h ng đ n đoàn xe ch 2 đ i đ i này ch y ào vào chi m B T Lữ Nh H i Quân. Quân nhân H i Quân th y sĩ quan H i Quân h ng đ n đoàn xe, nên không ch ng c , vì th vi c chi m B T Lữ Nh H i Quân không g p tr ng i nào. Trong khi ông Giang phân chia lính b binh t c khí gi i và canh gác B T Lữ Nh, thì ông L c ch y th ng lên Văn Phòng T Lữ Nh H i Quân, nói v i Trung Tá Đ ng Cao Thăng, Tham M u Tr ng H i Quân, r ng:

“Cách M ng đem quân t i chi m B T Lữ Nh H i Quân”.

Theo s nh l i c a ông Thăng, thì:

“Tôi th y ông L c m t m ày xanh ng t, tay b b ăng, thì tôi bi t là có chuy n ch ng lành cho Đ i Tá Quy n r i. Ông L c lừa tôi và các sĩ quan tham m u vào văn phòng Đ i Tá Quy n. Khi đó có 2 máy bay c a Không Quân bay r t th p quanh B T Lữ Nh H i Quân, có l đ uy hi p H i Quân. Các chi n h m li n n súng dày đ c b u tr i. Đ c bi t chi n h m HQ 06 đ u t i c u A, v trí 1, do Đ i Úy Đ Ki m làm H m Tr ng, b n lên r t đ d i. Ông L c yêu c u tôi ra c t c tr c B T Lữ Nh ra l nh cho các chi n h m ng ng b n. Ng i tr c ti p áp t i tôi ra sân c là Trung Úy Thái Quang Ch c.” (Ông Ch c là em Trung T ng Thái Quang Hoàng, m t sĩ quan thu c đ n v c a ông Giang).

Tr c đó, theo k ho ch đã đ nh, Trung Tá Cang ra l nh cho m t s chi n đnh c a Giang

Tác Giả: Saigon Echo số 11
Thứ Hai, 27 Tháng 9 Năm 2010 05:39

Đoàn 24 Xung Phong của quân ở bên kia của Sài Gòn. Vì nó ở bên này của, quá 1 giờ trưa nó không chui qua được. Đúng giờ 1 giờ 30, Trung Tá Cang đem đoàn chiến đấu sang chiến đấu Bá Tá Lánh Hái Quân. Trên chiến đấu Monitor Combat (Tiên Phong Đỉnh) do Trung Sĩ Thành Sơn, người Việt lại Miền làm Thủy thủ trưởng, ông Cang đứng trên chiến đấu Monitor này, cäp vào của tàu Tá Lánh. Ông Cang lên Văn phòng Tá Lánh để làm nhiệm vụ vai trò Tá Lánh Hái Quân. Nhờ là bị của này, Phó Đô Đốc Chung Tấn Cang của và nói rằng:

-“May mà tôi đã đến kịp, tránh được những điều đáng tiếc xảy ra cho Hái Quân.”

Trên tay của Bá Tá Lánh Hái Quân được vẫn hái. Hôm sau, 2 tháng 11 năm 1963, ông Cang được thăng Đái Tá, ông Lê Thăng Trung Tá và ông Nguyễn Kim Hoàng Giang thăng Thiệu Tá.

Vào khoảng 1 giờ 15 của ngày 1 tháng 11 năm 1963, khi bị của đổ chính đã xảy ra rồi, ông Thăng nhớ lại, nói rằng:

-“Tôi thấy ông Diệm có gọi tôi, hỏi sự bình tĩnh, ông hỏi Hái Quân ra sao, anh Quyên đâu. Ông chờ tôi cho tôi phải đưa quân của ông Lê ra. Lúc đó Bá Tá Lánh Hái Quân đã bắt đầu khí giới rồi, tôi không làm nổi”.

Nhìn là bị của này, ông Thăng có nhận xét rằng:

-“Tôi thấy và biết ông Quyên có thể có được, vì tôi sao phải mời ông Quyên lên Thủ Đác, và công việc này là giao cho một sĩ quan nổi tiếng hiện tại trong Hái Quân. Vậy chẳng ông Đái Tá Lê Quang Tung, Tá Lánh Lê Lê Hoàng Đác Biệt và em ông, Thiệu Tá Triệu Bộ Bộ và Bộ Bộ chiến đấu trong Bá Táng Tham Máu. Chắc họ cũng dành cho ông Quyên cùng một số phần. Ông Giang, theo tôi, chắc là người phải, không có mặt đâu. Ông biết ông Quyên chắc vì trong hội đồng, quá số hai.”

Sau đó, theo là kể là của anh Trần Văn Hoa Em, khi ông còn là Thiệu Ủy, thì:

Tác Giả: Saigon Echo s u t m
Thứ Hai, 27 Tháng 9 Năm 2010 05:39

-“Sau ngày đảo chánh, ông L c có lúc xuống n n ná ều tàu tôi (HQ 501) đ u ều c u C, do Địch Ủy Bùi C u Viên làm H m Tr ều ng. Ông L c t ra dè d ều t và s ều h ều i, r ều i l ều ng l ều đi đâu không bi ều t”.

Còn ông Giang thì cho hay:

-“Trung Tá Lâm Ng ều n Tánh, lúc ều y là Tham M ều u Tr ều ều ng, m ều t hôm kéo tôi ra k ều xi m ều ng ều b ều sông tr ều c c u C, nói v ều i tôi r ều ng, ‘t ều i bây l ều u đ ều ều ng đi đâu thì đi xa đi. T ều i nó đ ều tr ều gi ều t m ều y và th ều ng L ều c đ ều’. Nên không bao lâu Trung Tá L ều c đ ều c đ ều i đi làm Tùy Viên Quân L ều c t ều i Hán Thành. Còn tôi (Giang) đ ều c đ ều i ra Phú Qu ều c, làm c ều v ều n cho v ều ch ều huy H ều i Quân t ều i đ ều”

Nhìn xa h ều n chút n ều a, trong cuốn “Vi ều t Nam Nhân Ch ều ng”, Trung T ều ều ng Tr ều n Văn Đ ều n đã k ều l ều i nhi ều u chi ti ều t cho th ều y r ều ng ng ều i M ều đã ch ều đ ều ng, theo đ ều i ráat sát bi ều n c ều ngày 1 tháng 11 năm 1963. Trong trang 227 và 228 sách đã đ ều n, ông Đ ều n đã đ ều a ra nh ều ng chi ti ều t v ều vi ều c ng ều i M ều mu ều n b ều t và gi ều t cho đ ều c T ều ng Th ều ng Ngô Đ ều n Di ều m và ông Ngô Đ ều n Nhu.

Khi đón ti ều p các v ều t ều ng l ều nh c ều a nhóm đ ều o chánh t ều i thăm Toà Đ ều i S ều M ều, h ều i 4 gi ều chi ều u ngày 2 tháng 11 năm 1963, khi anh em T ều ng Th ều ng Di ều m đã b ều gi ều t r ều i, ông Cabot Lodge, Đ ều i S ều Hoa K ều ra t ều n l ều đ ều ng đón các v ều t ều ng đ ều i đ ều n phe đ ều o chánh, ông Lodge đã vui v ều th ều t lên b ều ng ti ều ng Pháp:

”C’est formidable! C’est formidable!” (Th ều t là tuy ều t đ ều u. Tuy ều t đ ều u).

Thái đ ều ều y, l ều i nói ều y t ều ng đã quá đ ều đ ều th ều y thân ph ều n c ều a nh ều ng ai mà ng ều i M ều mu ều n l ều i tr ều trong bi ều n c ều 1 tháng 11 năm 1963.”